



# EDU. Press release

ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

## กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

### พิจารณา(ร่าง)สรุปการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....



เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ โดยมี **ดร.ดวง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

#### ❖ พิจารณา(ร่าง)สรุปการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว



นายดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา ได้รายงานสรุปการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปได้ว่า คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติ สปป. ลาว ณ สภาแห่งชาติ สปป. พร้อมทั้ง ได้หารือความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ ซึ่งท่านประธานสภาแห่งชาติประสงค์ขอให้มีความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐสภาทั้งสองเรียกว่า ๕ เศรษฐกิจปลายแหลมของ สปป. ลาว ได้แก่ ๑. อุตสาหกรรมการปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ๒. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ ๓. logistic ๔. การพัฒนาการศึกษา หลักสูตรการสอนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ และสาธารณสุข



เช่น การเลี้ยงผึ้ง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ซึ่งในส่วนนี้อยากให้ คนไทยมาสอนมาถ่ายทอดความรู้ และ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การนำเข้า และขายต่อ ซึ่งฝ่ายไทยรับจะนำข้อเสนอดังกล่าวกราบเรียนต่อประธานวุฒิสภา เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป จากนั้นได้ประชุมทวิภาคีกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาลาว-ไทย นายสุบัน สะวะบุตร ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ณ สภาแห่งชาติ สปป. ลาว ซึ่งข้อเสนอ





ที่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ประสงค์ให้มีความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มมิตรภาพทั้งสองฝ่าย คือ

1. การสืบต่องานของกลุ่มมิตรภาพ และงานนิติบัญญัติ
2. การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสองฝ่ายสร้างกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กีฬา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนเพื่อประโยชน์ของประชาชนของสองประเทศ
3. การลงนาม MOU ระหว่างกลุ่มมิตรภาพทั้งสองฝ่าย
4. การผลักดันสืบต่อความร่วมมือระหว่างกันทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น
5. เสนอข้อแลกเปลี่ยนความร่วมมือไทย-ลาว ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและกีฬา และเดินทางเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั่ว หลัก ๒๒ เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ และมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนสามัญญิกนอชนเผ่าเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และประชุมทวิภาคีกับผู้แทนมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

❖ พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะกรรมการควรมีการวางแผนแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกัน

อภิปรายและแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริหารจัดการงบประมาณครั้งต่อไปควรให้คณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการการศึกษาแต่ละคณะวางแผนจัดทำรอบการดำเนินงานในระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ขอให้ส่งไม่เกินวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

